

TUYÊN TRUYỀN "THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM" NĂM 2024

Thực phẩm an toàn là nhu cầu thiết yếu và đòi hỏi chính đáng của mọi người dân. Vấn đề an toàn thực phẩm hiện đang được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. Công tác đảm bảo ATTP đã được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ. Việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người và còn là quyền cơ bản của mỗi người dân; an toàn thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, phát triển giống nòi, tăng cường nguồn lực con người, là nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ đắc lực cho việc giảm nghèo bền vững ở mỗi địa phương, quốc gia.



Theo Cục vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế, các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ngộ độc là việc sử dụng chất cấm trong sản xuất, kinh doanh thực

phẩm, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm còn nhiều yếu kém; mức độ an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không kiểm soát được. Ý thức chấp hành quy định pháp luật về ATTP của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa tốt, chạy theo lợi nhuận và cố tình vi phạm quy định về ATTP gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2024 có chủ đề “**Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới**”.



Việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 nhằm mục tiêu tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm tại các tỉnh, thành phố trọng điểm, các địa phương có đường biên giới, cửa khẩu.

Thông qua Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, quảng cáo thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.

Đối với người sản xuất, kinh doanh Thực phẩm : Tuyệt đối không sử dụng chất cấm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thực phẩm nhập phải rõ nguồn gốc, xuất xứ, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn.

Đảm bảo về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Nếu cố tình vi phạm sẽ căn cứ mức độ vi phạm xử phạt, áp dụng các hình thức như: Tiêu hủy, thu hồi giấy phép kinh doanh, cấm kinh doanh buôn bán trong thời hạn, phạt tiền...

Đối với chính quyền các cấp: Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý ATTP tại địa phương, cơ quan đơn vị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP trên phạm vi cả nước, có danh sách các cơ sở, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.

Ban hành các văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác quản lý ATTP.

Đối với người tiêu dùng thực phẩm: Khai báo, tố giác các hành vi vi phạm quy định pháp luật về ATTP của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Lựa chọn, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn; đọc nhãn mác thực phẩm trước khi sử dụng. Không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu ôi thiu, hỏng mốc.

Không sử dụng rượu, đặc biệt là rượu pha bằng hóa chất, cồn công nghiệp, rượu có chứa hàm lượng Methanol cao.

Cung cấp thông tin, danh sách, địa chỉ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; Danh sách, địa chỉ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về ATTP.

KHẨU HIỆU ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM THÁNG HÀNH ĐỘNG NĂM 2024

1. Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

2. Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.

3. Sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, vì sự phát triển bền vững.

4. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.

6. Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng sinh ngoài danh mục, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

7. Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn an toàn.

8. Để đảm bảo an toàn thực phẩm hãy ăn chín, uống chín, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

9. Phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người.

10. Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm vì sự phát triển nông nghiệp bền vững.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Minh Phương